

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7844/UBND-TD

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

V/v giải quyết kiến nghị của bà Bùi
Thị Nhuận, phường Quảng Yên, thị xã
Quảng Yên

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên.

Ngày 15 tháng 12 năm 2015, tại Trụ sở Tiếp công dân Tỉnh, Bà Bùi Thị Nhuận, trú tại số nhà 99, đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, kiến nghị về việc sau khi mẹ chồng và chồng chị mất, diện tích đất chị đang sử dụng bị anh em bên nhà chồng lấy lại, bà đề nghị về việc xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nói trên. *(gửi kèm đơn của công dân)*. Về việc này, UBND Tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND thị xã Quảng Yên chỉ đạo tổ chức họp hòa giải đối với các thành viên trong gia đình bà Bùi Thị Nhuận, giải thích, vận động để công dân hiểu về việc phân chia tài sản, quyền thừa kế theo pháp luật. Nếu công dân không thống nhất được phương án phân chia tài sản, đề nghị hướng dẫn công dân đưa vụ việc ra Tòa án Nhân dân để được giải quyết theo pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND Tỉnh trước ngày 10/01/2016.

Thừa lệnh Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Tỉnh thông báo để Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (P2) UBND tỉnh (b/c);
 - Như kính gửi;
 - V0, V2, TD;
 - Lưu: VT, TD.
- H.06 - CV 71

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



huy
Vũ Kiên Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kính gửi: - Ông Nguyễn Văn Đốc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
- Ông Chủ tịch UBND TX Quảng Yên
- Ông Chủ tịch UBND phường Quảng Yên

Thưa quý ban;

Tên tôi là: Bùi Thị Nhuận

Sinh năm: 1964

Thường trú tại: Số nhà 99, đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Hôm nay, tôi viết đơn này xin đề nghị một việc như sau:

Thừa đất số 79, tờ bản đồ địa chính số 5 có tổng diện tích là 1000m² (trong đó: đất ở là 200m²; đất vườn tạp là 150m²; đất nông nghiệp là 650m²) có nguồn gốc từ ông bà ngoại của mẹ chồng tôi thuộc sở hữu của cụ Ngô Quang Biểu - Lê Thị Nuôi, bà Ngô Thị Miều (mẹ chồng tôi) là con gái của hai cụ. Bà Miều được hai cụ chia cho 1000m² đất để ở và trồng trọt. Năm 1989, tôi về làm dâu, hai vợ chồng sống cùng mẹ chồng tôi trên mảnh đất đó. Các anh chị chồng đều đã lập gia đình và có chỗ ở riêng. Năm 1995, mẹ tôi là bà Ngô Thị Miều mất, không để lại di chúc. Hai vợ chồng tôi đều sống trên mảnh đất đó và thờ cúng tổ tiên đến nay. Năm 2001, chồng tôi là Đào Đức Thịnh mất, tôi và hai đứa con vẫn sống trên mảnh đất đó cho đến nay và đóng thuế hàng năm đầy đủ.

Năm 2007, dự án mở đường trục cầu Sông Chanh, Uông Bí chạy qua phần đất của gia đình đã bị thu hồi mất 50m². Tôi là người được bồi thường. Lúc này, anh chị em chồng tôi về đòi phân chia tài sản. Các anh chị em chồng tôi đã tự ý phân chia mảnh đất đó ra làm 9 mảnh và đã làm 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lãnh đạo UBND TX Quảng Yên cấp năm 2009 nhưng tôi không hề biết và ký vào bất cứ giấy tờ đề nghị cấp quyền sử dụng đất nào. Tôi đã làm đơn đề nghị quý ban xem xét giải quyết và thu hồi lại 9 giấy quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật Nhà nước hiện nay.

Tôi viết đơn này đề nghị quý ban xem xét, giải quyết và cấp lại giấy quyền sử dụng đất cho tôi để mẹ con tôi được hợp pháp có chỗ ở ổn định. Vậy kính mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Quảng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Người làm đơn

Nhuận

Bùi Thị Nhuận

